

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

พบกันอีกครั้งนะคะ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 42 ปีนี้เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus disease (COVID-19) กระจายไปทั่วโลก โดยขณะนี้ (สถิติ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 63 จาก WHO) ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีมากกว่า 8.5 ล้านคน เสียชีวิตไปแล้วทั่วโลกมากกว่า 4.5 แสนคน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ของหลายประเทศกำลังทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับ COVID-19 ซึ่งมีความก้าวหน้าแตกต่างกันไป บางประเทศกำลังอยู่ในระหว่างศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง ในขณะที่บางประเทศเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก การค้นพบวัคซีนคือความหวังของคนทั้งโลกในการที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การพัฒนาวัคซีนรวมถึงยาที่ใช้ในการรักษาต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการ พวกเรานักเภสัชวิทยาควรต้องติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing ส่งผลให้การจัดประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ซึ่งภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งเดิมกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยต้องเลื่อนการจัดประชุมไปเป็นปีหน้า ทั้งนี้ จะได้มีการแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทุกท่านทราบต่อไป

แม้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อทั่วทุกกิจการ วารสารเภสัชวิทยายังคงสามารถเผยแพร่บทความผลงานวิจัยได้ตามกำหนด โดยวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการใช้ยา ผลของระยะห่างของการให้ยา ในแผนกำหนดการใช้ยาเมโทเทริกเซตในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ต่อความน่าจะเป็นในการบรรลุระดับยาเป้าหมายโดยการจำลองมอนติคาร์โล และการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่อการตายของเซลล์มะเร็ง กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยและผู้เขียนทุกท่านที่ได้ส่งบทความมาตีพิมพ์กับวารสารเภสัชวิทยา และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมส่งผลงานมาตีพิมพ์กับวารสารต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา
บรรณาธิการวารสาร